

Số: 69 /TB-VPĐP

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 3 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh.

Ngày 29/3/2013, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới (NTM) tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo tháng 3 năm 2013; cùng dự có các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các đoàn công tác của Tỉnh ủy chỉ đạo cơ sở; các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại và Phòng Giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tại Hà Tĩnh; Bí thư các huyện, thành, thị ủy, Chủ tịch UBND, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình NTM các huyện, thành phố, thị xã; Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty TNHH Hoàng Long và 20 tổ chức, đơn vị điển hình trong công tác đỡ đầu, tài trợ.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NTM tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4; đánh giá 2 năm công tác đỡ đầu, tài trợ trong xây dựng nông thôn mới; kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn tỉnh làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh kết luận như sau:

1. Về kết quả thực hiện Chương trình NTM tháng 3: thời gian qua Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, cả chiều rộng và chiều sâu; mô hình sản xuất, kinh doanh tiếp tục được nhân rộng, xuất hiện ngày càng nhiều hơn những mô hình điển hình trong các lĩnh vực: giao thông nông thôn, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự; việc xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu đã có sự chuyển biến về mặt nhận thức và đã khởi động xây dựng mô hình mẫu...; Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội; đặc biệt là chính sách tín dụng đã giúp cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và hộ gia đình ở nông thôn phát triển góp phần tăng thu ngân sách. Các mô hình sản xuất quy mô lớn, liên kết với doanh nghiệp mạnh đã giúp các chủ cơ sở sản xuất, hộ nông dân hạn chế rủi ro về biến động giá cả thị trường, kiểm soát tốt hơn an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

2. Về công tác đỡ đầu, tài trợ: Kết quả sau hơn một năm triển khai có ý nghĩa lớn về nhiều mặt, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tính cộng đồng; các sở, ngành, tổ chức các cấp có điều kiện sâu sát cơ sở hơn, chia sẻ, giúp xả tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện Chương trình, đúc rút được nhiều bài học kinh

nghiệm từ hoạt động thực tiễn, nhất là kinh nghiệm để thực hiện các tiêu chí thuộc sở ngành; qua hoạt động này cũng đã góp phần giúp cho Hệ thống chính trị rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho chỉ đạo phong trào xây dựng nông thôn mới trên diện rộng. Biểu dương các tổ chức, đơn vị đã có những hoạt động có hiệu quả, làm tốt công tác đỡ đầu, tài trợ; các địa phương có nhiều khó khăn hơn các địa phương khác nhưng tiếp tục duy trì và phát huy tốt như Vũ Quang, Lộc Hà, các địa phương trong thời gian qua có chuyển biến tốt như Đức Thọ, Can Lộc.

3. Triển khai nhiệm vụ tháng 4:

3.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- *Tiếp tục tái cấu trúc ngành nông nghiệp trong lĩnh vực sản xuất:* triển khai toàn diện, mạnh mẽ nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các địa phương đến 30/4/2013 phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã. UBND các huyện, thành phố, thị xã mời các ngân hàng thương mại hoạt động trên địa bàn làm việc, tạo điều kiện tốt nhất tăng được lượng vốn tín dụng nhiều nhất vào phát triển sản xuất.

Đẩy nhanh tiến độ Nhà máy chế biến súc sản, Dự án chế biến hung hươu, Dự án sản xuất giống tôm, nuôi tôm trên cát và chế biến thủy sản của Công ty TNHH Thông Thuận.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các khu sản xuất hàng hóa tập trung, cơ sở chế biến trong Quy hoạch tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí làm đường giao thông, đường điện.

- *Thực hiện Đề án giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng:*

+ *Giao Sở Giao thông Vận tải và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:* Hoàn thiện Đề án giao thông nông thôn và Đề án thủy lợi nội đồng trình UBND tỉnh ban hành trước 10/4/2013.

+ *Giao Sở Tài chính:* Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh từ 2-3 đơn vị cung ứng xi măng đảm bảo chất lượng và mức giá tốt nhất; ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng; ban hành mẫu hợp đồng để các xã ký hợp đồng với đơn vị cung ứng xi măng; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngành liên quan ban hành hướng dẫn cụ thể hình thức nghiệm thu; thủ tục thanh, quyết toán, *hoàn thành trước 10/04/2013.*

+ *Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện:* Trên cơ sở Kế hoạch xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương các xã đã đăng ký, tổ chức làm việc cụ thể với từng xã rà soát lại kế hoạch đăng ký phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và đảm bảo cân đối được các nguồn lực đặc biệt là vốn tương ứng của các cấp đã quy định để đảm bảo khả thi. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn giúp các xã lập hồ sơ kỹ thuật, dự toán kinh phí trên cơ sở thiết kế mẫu định hình, yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, quản lý đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo các xã thành lập Ban giám sát cộng đồng do Chủ tịch UBNDTTQ xã làm Trưởng ban, phát huy cao vai trò, trách nhiệm, giám sát nghiêm túc, chất lượng trong quá trình thực hiện.

+ Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi trong tháng 4 và tháng 5/2013 phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

+ Đoàn công tác chỉ đạo địa phương, cơ sở theo Quyết định số 303-QĐ/TU ngày 18/01/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy tăng cường thời gian, bám sát địa bàn, cơ sở chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng tại các địa phương.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh vào sáng thứ 6 hàng tuần (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh).

- Về công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới:

+ Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát động mạnh mẽ, có giải pháp tốt kêu gọi, vận động các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu tăng thêm nhiều xã có đơn vị đỡ đầu, tài trợ.

+ Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh tham mưu giao các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh đăng ký nhận đỡ đầu, tài trợ thêm một số xã; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đảng ủy Khối doanh nghiệp và các tổ chức liên quan đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đăng ký và đăng ký thêm, nhận đỡ đầu, tài trợ các xã.

+ Các đơn vị nhận đỡ đầu, tài trợ tiếp tục tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, quán triệt sâu sắc những bài học kinh nghiệm rút ra tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh ngày 29/3/2013; xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn các nội dung có trọng tâm, trọng điểm, trước hết là những công việc mà đơn vị có lợi thế; phối hợp với các ngành, các đơn vị để lồng ghép mở rộng các nội dung đỡ đầu, tài trợ trong năm 2013 và những năm tiếp theo, Thành lập tổ công tác chuyên trách, cử những cán bộ tâm huyết, thường xuyên sâu sát, chung tay giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; làm cho địa phương thấy được vai trò của đơn vị đỡ đầu, tránh tình trạng đỡ đầu hình thức.

- Đối với xã Tùng Ảnh huyện Đức Thọ: Đến nay, Tùng Ảnh cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên Ban chỉ đạo xã cần thực hiện ngay một số nội dung mà các sở, ngành đã đề nghị để các tiêu chí đạt vững chắc hơn. Giao UBND huyện Đức Thọ chỉ đạo, hướng dẫn xã Tùng Ảnh hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong quý II/2013.

3.2. Các nhiệm vụ khác:

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan chuẩn bị Dự án bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch; Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý thị trường, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh (qua Văn phòng Điều phối) và trực tiếp báo cáo tại cuộc họp giao Ban chỉ đạo tỉnh tháng 4/2013.

- Các cơ quan thông tin đại chúng báo, đài tiếp tục biên tập các tin bài tuyên truyền các mô hình điển hình đã được vinh danh và các mô hình điển hình mới trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự xã hội; những tấm gương sáng trong đỡ đầu, tài trợ,...; truyền truyền các cơ chế, chính sách mới đã được sửa đổi, ban hành. Đặc biệt trong tháng 4 tập trung tuyên truyền về phong trào làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các mô hình và cách làm hay, hiệu

quả, tiết kiệm. Các phóng viên báo đài cần tăng cường bám sát cơ sở, có tin bài có chất lượng cao, đảm bảo tính thời sự.

- Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh phối hợp với các sở, ngành tiếp tục biên tập các mô hình điển hình trên các lĩnh vực để tuyên truyền nhân rộng; phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai tập huấn về cơ chế chính mới cho 12 huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Tỉnh đoàn, Trung tâm văn hóa tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình tuyên truyền "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới". Tổ chức kiểm tra mức độ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khả năng về đích đối với các xã mục tiêu về đích 2013.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định 19/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh ban hành tạm thời về huy động, cơ chế lồng ghép, quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, hoàn thành trước ngày 20/4/2013.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh. Cử cán bộ hướng dẫn, giúp người sản xuất viết phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện các nội dung tại Thông báo số 38/TB-VPĐP ngày 25/02/2013 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo tháng 2/2013 và các nội dung khác theo báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo tháng 3/2013.

Yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung trên và các Thông báo kết luận, văn bản của Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh đã ban hành.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh để các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã, các xã và các tổ chức, cá nhân liên quan biết, tổ chức thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo CT NTM TW;
- Văn phòng Điều phối CT NTM TW;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Đ/c UVBTW Tỉnh ủy - Trưởng đoàn công tác chỉ đạo huyện, thành phố, thị xã;
- Các Thành viên BCD NTM tỉnh;
- Chánh, Phó VP. UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP ĐP NTM tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND, BCD các huyện, TP, TX;
- VPĐP NTM cấp huyện (sao gửi BCD, BQL các xã và theo dõi chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, VPĐP.

Đề b/c

CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Ngọc Sơn